

คาดอ้อยปี'61/62ลดเหลือ126.36ล้านตัน ลุ่ม'อุตสาหกรรม'ช่วยหามาตรการดันราคาเพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน360 - คณะกรรมการอ้อยคาคาการณ์ผลผลิตอ้อยปี 61/62 ที่จะเปิดหีบปลายปีนี้ลดลงจากปีก่อนที่สูงเกินคาด 135 ล้านตันเหลือ 126.36 ล้านตัน เหตุราคาตกต่ำ แรงงานหายาก ทำชาวไร้อ้อยรายย่อยจำนวนมากหนีไปปลูกพืชอื่นแทน ชาวไร้อ้อยหวังความช่วยเหลือจาก "อุตสาหกรรม" หลังรูดहारีรับปากจะหามาตรการเพิ่มค่าอ้อยขึ้นต้นให้จากราคาประกาศที่คาดว่าจะอยู่ระดับ 680 บาทต่อตัน

นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการอ้อย(กอ.)เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเห็นชอบการประมาณการปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 2561/62 ที่จะเปิดหีบในช่วงปลายปีนี้ไว้ที่ผลผลิตเฉลี่ย 126.36 ล้านตันลดลงประมาณ 9.36 ล้านตัน จากผลผลิตในฤดูกาลที่ผ่านมา(ปี 60/61) ที่อ้อยเข้าหีบสูงถึง 135 ล้านตัน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 12.10 ล้านไร่โดยจะมีการนำเสนอการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)ในวันที่ 25 ก.ย. เห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำการประมาณการผลิตอ้อยจะลดลงเนื่องจากราคาอ้อยในฤดูการผลิตที่ผ่านมาและในปีนี้(2561/62) มีแนวโน้มราคาคาคาต่อเนื้อโดยคาดว่าจะในฤดูผลิตปี 61/62 ที่จะประกาศในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะอยู่ที่เพียง 680 บาทต่อตันเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทางราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ตกต่ำเพราะผลผลิตสูงกว่าความต้องการ (โอเวอร์ซัพพลาย) ทำให้เกษตรกรรายย่อยจำนวนมากหนีไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่าเช่น มันสำปะหลัง แทน ขณะเดียวกัน การขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยมีมากขึ้นต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการหันมาปรับใช้รถตัดอ้อยจำนวนมากแต่ราย

เล็กก็ไม่อาจแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มได้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 61/62 ที่ตกต่ำนั้นเมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมาได้เข้าพบกับนายอุตสาหกรรม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือในการเพิ่มราคาอ้อยเพิ่มเติมจากราคาที่จะประกาศโดยทางรัฐมนตรีว่าการได้รับปากที่จะเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือก่อนที่จะมีการเปิดหีบที่คาดว่าจะเปิดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เนื่องจากฤดูหีบที่แล้วกำหนดเปิดวันที่ 1 ธันวาคม 60 ประสบปัญหาปริมาณอ้อยที่มากทำให้มีอ้อยบางส่วนตกค้างเพราะฝนมาเร็ว

"เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 4 องค์กรชาวไร่ได้ส่งหนังสือไปยัง รมว.อุตสาหกรรม เพื่อให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 61/62 ตกต่ำไปแล้วและวันที่ 19 ก.ย. จึงเข้าพบหารือเนื้อหาหลักก็จะเหมือนกับที่ยื่นหนังสือไปซึ่งต้องการให้หาแนวทางเพิ่มค่าอ้อยที่ไม่ขัดกับข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) เช่น การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตเช่น ปุ๋ยราคาถูก น้ำมันราคาถูก เพื่อใช้ในรถตัดอ้อย รถบรรทุกอ้อย เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น" นายนาธิปกล่าว

นอกจากนี้ ยังเสนอให้โรงงานน้ำตาลทรายพิจารณามาตรการสนับสนุนค่าอ้อยเพิ่มเติม โดยทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)เองก็มีแนวทางที่จะนำเงินส่วนต่างราคาน้ำตาลทรายในประเทศและต่างประเทศที่สะสมเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมาใช้เพิ่มราคา โดยเรื่องนี้คงจะต้องหารือกันใน กอน. เพื่อขอความเห็นจากทุกฝ่ายด้วย รวมไปถึงการสนับสนุนการใช้เอทานอลเพิ่มเติมซึ่งประเด็นนี้ก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานคงเป็นระดับนโยบายที่จะดำเนินการได้ เป็นต้น